

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHÂN CHÍNH**

**BÀI DỰ THI  
CUỘC THI VIẾT VỀ  
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT  
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH  
TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC  
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2023**

**Thông tin tác giả:** Họ tên: Hoàng Thị Thúy  
Năm sinh: 25/09/1984  
Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính  
Điện thoại: 0919.916.339

**Thông tin nhân vật:** Họ tên: Hoàng Gia Huy  
Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính  
Điện thoại: 0986.954.862

**Thanh Xuân, tháng 12/2022**

## HOÀNG GIA HUY- CẬU HỌC TRÒ SAY MÊ ĐỌC SÁCH

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu từng căn dặn: *“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Một phần lớn là nhờ công học tập của các cháu”*. Quả đúng như vậy, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh thiếu niên luôn là lực lượng hùng hậu, là đội quân xung kích cách mạng, tiêu biểu cho ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng. Lịch sử dân tộc đã ghi nhận rất nhiều tên tuổi của những thanh niên ưu tú cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp hồi sinh của tổ quốc như anh Lý Tự Trọng, chị Võ Thị Sáu,... Và để viết tiếp vào trang sử vẻ vang ấy, hôm nay, tôi xin được viết về một tấm gương tiêu biểu, xứng đáng được biểu dương, khen ngợi để mọi người biết đến em – một tấm gương sáng trong học tập ngay dưới mái trường THCS Nhân Chính thân yêu của chúng tôi.

Em chính là Hoàng Gia Huy, học sinh lớp 7A5. Tôi xin được viết về em, không phải vì tôi là giáo viên chủ nhiệm của em nên viết bài ca ngợi, mà hơn ai hết, tôi nghĩ bạn bè, thầy cô và tất cả những người đã biết về em đều nghĩ giống như tôi – đơn giản vì em xứng đáng.



Gia Huy may mắn sinh ra trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều là những cán bộ viên chức nhà nước. Bởi thế bố mẹ em đều quan tâm và dành nhiều thời gian cho con cái học hành. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã thể hiện sự quy củ, nề nếp và đặc biệt luôn tự giác trong học tập. Khác với rất nhiều học sinh trong lớp, Gia Huy rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về khoa học tự nhiên và những cuốn sách truyền cảm hứng. Những giờ nghỉ năm phút hay giờ nghỉ giải lao, Gia Huy thường tranh thủ đọc sách để tự trang bị thêm kiến thức cho mình. Tôi nghĩ thật hiếm có một học sinh nào trong lớp lại say mê sách đến như vậy. Em thường tìm đọc những cuốn sách truyền năng lượng và thái độ sống tích cực, em có một cuốn sổ tay nho nhỏ ghi lại những câu nói hay, những câu danh ngôn về ý nghĩa của việc học như *“Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc”*, *“Học tập là chìa khóa của thành công”*... Có lẽ vì niềm say mê đọc sách như vậy nên trong Cuộc thi *“Giới thiệu sách trực tuyến”* năm 2022 với chủ đề *“Sách và Khát vọng cống hiến”*, Gia Huy đã vinh dự đạt giải Khuyến khích khi bài dự thi của em đã vượt qua hơn 4000 bài dự thi trong cả nước được Ban giám khảo xét duyệt, chọn lọc và đánh giá cao bởi sự đầu tư công phu, sáng tạo và truyền cảm hứng.







Không chỉ say mê đọc sách và học tập tốt môn Ngữ văn, Gia Huy còn học rất đều tất cả các môn. Giờ học nào em cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Trong giờ học, em luôn chăm chú nghe giảng, những kiến thức nào chưa hiểu em sẽ hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu rõ hơn về những kiến thức đó cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình. Vì vậy mà trong các bài kiểm tra ở kì thi cuối kì hay cuối năm học, em luôn dành kết quả tốt. Trong 5 năm học Tiểu học, em luôn hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình. Trong năm học lớp 6 vừa qua, Gia Huy đã vinh dự là học sinh duy nhất của lớp đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc với tổng số 8/8 môn học đều đạt từ 9.0 trở lên.

Bên cạnh đó, em cũng tham gia nhiều cuộc thi giải Toán, Khoa học cấp quận, cấp thành phố, rồi cấp quốc gia và quốc tế và đem về những giải thưởng đáng khen ngợi. Năm học 2021-2022, Huy học lớp 6, em đạt các giải thưởng như: Huy chương Vàng môn Khoa học và Huy chương Đồng môn Toán của kì thi quốc tế PIMSO; Giải Nhất cuộc thi “*Kể chuyện Bác Hồ*” cấp trường; Giải Ba cấp Quận trong cuộc thi kể chuyện giới thiệu sách chủ đề “*Tiếp bước cha anh, làm nghìn việc tốt*”. Đến đầu năm lớp 7 này, em đạt giải Khuyến khích cuộc thi “*Giới thiệu sách trực tuyến*” năm 2022. Không chỉ đạt nhiều thành tích trong học tập, Huy còn là một cán bộ lớp gương mẫu, em rất tích cực tham gia

các hoạt động phong trào do nhà trường và Ban phụ trách phát động. Hiện em là một Chi đội trưởng gương mẫu của Chi đội 7A5, ủy viên Ban chỉ huy liên đội trường THCS Nhân Chính, em được biết đến là một thành viên nhiệt tình, trách nhiệm, được các bạn trong lớp và trong trường tin yêu, quý mến.

Học giỏi như vậy nhưng Gia Huy không hề kiêu căng, cho mình là hơn mọi người, mà em rất chan hòa với các bạn trong lớp, giúp đỡ các bạn trong học tập. Em luôn đem những kiến thức mình có được để giúp các bạn giải những bài tập khó, sẵn sàng giúp những bạn học còn chậm. Hình ảnh một cậu học trò luôn cặm cụi ngồi giảng bài cho các bạn trong lớp đã trở nên quen thuộc với lớp chúng tôi. Đối với các bạn trong lớp, Gia Huy như một *“cuốn từ điển bách khoa biết đi vậy”*. Khi nói về em, bạn Gia Khánh – bạn học ngồi cùng bàn với Huy, từng chia sẻ: *“Thật may mắn lớp chúng ta có bạn Gia Huy. Con thấy bạn Huy thật tuyệt vời, bạn vừa học giỏi, vừa tốt bụng, lại hay giúp chúng con giải các bài tập khó, con đã tiến bộ lên rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của bạn”*. Đây chỉ là một trong số rất nhiều những lời khen của các bạn trong lớp về Gia Huy. Khi nghe những lời khen như vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc và mãn nguyện. Nhờ có Gia Huy mà tập thể lớp chúng tôi luôn là tập thể đi đầu trong các hoạt động của nhà trường.



Tôi rất yêu quý và tự hào về cậu học trò nhỏ lớp tôi. Gia Huy thật sự là tấm gương sáng để các bạn học sinh noi theo, là người “*Con ngoan- trò giỏi- cháu ngoan Bác Hồ*”. Tôi tin rằng với sự nỗ lực và phấn đấu hết sức mình, rồi một ngày nào đó không xa ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực.

*Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022*

**HIỆU TRƯỞNG**

**NGƯỜI VIẾT**

**Nguyễn Thị Thanh Vân**

**Hoàng Thị Thúy**